



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 2-10-2011

Chúa nhật 27 Thường niên

Năm A

Sinh hoa lợi

LỜI CHÚA: Mt 21,33-43

Khi ấy Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ lão trong dân rằng: “Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác: Có gia chủ kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đập nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trở đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông: chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước: nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng: ‘Chúng sẽ nể con ta’. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: ‘Ứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó!’ Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi. Vậy xin hỏi: Khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia?” Họ đáp: “Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông.” Lúc Giêsu bảo họ: “Các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao:

‘Viên đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên viên đá đầu góc.

Đó là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta’

Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.”

(xem tiếp trang 2)

**Hội nghị Ủy ban Mục vụ Gia đình
trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam
lần thứ II (21-23/09/2011)**



TGP TP.HCM (24.09.2011) – Trong hai ngày 21 và 22 tháng Chín 2011, tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận TP.HCM, Ủy ban Mục vụ Gia đình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tổ chức Hội nghị toàn thể lần thứ II các Ban mục vụ gia đình toàn quốc và đại diện các hiệp hội, phong trào về Gia đình.

Có tất cả 78 tham dự viên gồm đại biểu Ban Mục vụ Gia đình của 21

(trên tổng số 26) giáo phận tại Việt Nam, các đại diện của Gia Đình Cùng Theo Chúa, Gia Đình Khôi Bình, Chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình, Gia Đình Chúa, và một số chuyên viên khách mời. Thành phần tham dự gồm có một giám mục, 27 linh mục, 2 nữ tu và 48 giáo dân. Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục giáo phận Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban, chủ tọa tất cả các phiên họp của Hội nghị.

Trong hai ngày Hội nghị, các tham dự viên đã lắng nghe và đánh giá hoạt động của Ban Mục vụ Gia đình tại một số giáo phận, nhận định tình trạng và thảo thức về mục vụ gia đình cho di dân do cha Nguyễn Minh Thiệu, SDB, chia sẻ. Hội nghị cũng nhận định về các thách đố đối với các gia đình Việt Nam ngày nay,

(xem tiếp trang 3)

**Tổng kết chuyến tông du của Đức Thánh Cha
tại Đức (22 – 25 tháng Chín 2011)**

WHĐ (26.09.2011) – Trong chuyến tông du bốn ngày vừa qua tại Đức từ ngày 22 đến 25 tháng Chín, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã cảnh báo rằng tình trạng vô thần và sự thờ ơ tôn giáo đã phá hoại nền tảng đạo đức của xã hội và khiến cho các thành viên yếu nhất gặp phải những nguy cơ mới.

Nhiều lần ngài nói đến nhiệm vụ bảo vệ thai nhi, và cho rằng người công giáo và người không công giáo có thể cùng nhau làm chứng trong lĩnh vực này để giúp chống xói mòn đạo đức.

Ngay khi đặt chân đến quê hương Đức trong chuyến viếng thăm cấp nhà nước chính thức đầu tiên vào

ngày 22 tháng Chín, Đức Thánh Cha Bênêđictô đã tuyên bố ngài đến để “gặp gỡ mọi người và nói về Thiên Chúa.” Ngài nói điều đó với các nhà lãnh đạo chính trị, với các nhà lãnh đạo tôn giáo, với các tín hữu Công giáo và, qua các phương tiện thông tin đại chúng, với người dân Đức.

Vị giáo hoàng 84 tuổi đôi khi có vẻ mệt mỏi vì chương trình dày đặc các sự kiện, nhưng nói chung được tổ chức tốt. Ngài cười rạng rỡ khi những người Công giáo

nhiệt thành ở miền trung và miền nam nước Đức hô vang tên ngài và vẫy các biểu ngữ với khẩu hiệu của

(xem tiếp trang 2)



SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

SUY NIỆM

Hôm nay, Giáo Hội cho chúng ta nghe dụ ngôn những tá điền. Những tá điền này được chủ nhà cho canh tác vườn nho của mình, để đến mùa hái nho họ giao lại cho ông hoa lợi. Đây là một vườn nho được ông chủ quan tâm săn sóc. Ông đã trồng, đã rào giậu, khoét bồn đập nho và xây tháp canh. Tiếc thay, khi ông chủ sai các đầy tớ đến để thu hoa lợi các tá điền chẳng những không nộp, mà còn hành hạ họ và giết đi (c. 35). Nhóm đầy tớ thứ hai cũng chịu chung số phận (c. 36). Nhưng ông chủ vẫn không thất vọng trước sự độc ác của các tá điền. Sau cùng, ông đã sai chính con trai mình đến với họ. Đứa con thừa tự cũng chẳng được nể vì, bị lôi ra khỏi vườn nho và giết đi.

Khi kể dụ ngôn này Đức Giêsu muốn nói mình chính là người con ấy, người Con của ông chủ vườn nho là Thiên Chúa. Ngài tiên báo về cái chết sắp đến của mình bởi tay những tá điền sát nhân là các nhà lãnh đạo Do thái giáo đương thời. Cái chết của Đức Giêsu nằm trong chuỗi những cái chết của các ngôn sứ là các đầy tớ đã được Thiên Chúa sai đến với dân Israel trong dòng lịch sử. Tuy nhiên, cái chết ấy đặc biệt cao quý vì là cái chết của chính Người Con. Hơn thế nữa, cái chết ấy không phải là một dấu chấm hết. Nó là cánh cửa mở ra một trang mới của lịch sử, không phải chỉ là lịch sử của dân tộc Israel, mà còn của cả nhân loại. *“Viên đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên viên đá đầu góc. Đó là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta”* (c. 42). Giáo Hội sơ khai thích dùng trích dẫn trên đây của thánh vịnh 118, 22 để nói về việc Đức Giêsu bị loại trừ và được tôn vinh (x. Cv 4,11; 1Pr 2,7). Bị loại bỏ là việc độc ác của con người, còn trở nên viên đá góc là việc làm kỳ diệu của Thiên Chúa.

“Thu hoa lợi”, “nộp hoa lợi”, “sinh hoa lợi” (cc. 34, 41, 43). Hoa lợi là điều mà ông chủ nhắm tới khi ông đầu tư cho vườn nho. Ông đã không thu được hoa lợi gì từ những tá điền độc ác, bởi đó ông đã lấy vườn nho lại, cho người khác làm để lấy hoa lợi. Vườn nho bây giờ được hiểu là Nước

(xem tiếp trang 3)

Tổng kết chuyên tông du...

chuyến tông du: *“Ở đâu có Thiên Chúa, ở đó có tương lai.”*

Khi Đức Thánh Cha bước ra khỏi máy bay tại thủ đô Berlin, ngài đã được Tổng thống Christian Wulff và Thủ tướng Angela Merkel chào đón. Đức Thánh Cha mỉm cười khi hai em bé dâng hoa cho ngài, và đại bác nổ 21 phát súng chào mừng.



Trong buổi lễ chào đón tại Dinh Tổng thống Bellevue ở Berlin, Đức Thánh Cha mạnh mẽ bảo vệ tiếng nói của Giáo Hội trong các vấn đề chung và nói rằng bác bỏ các giá trị tôn giáo như những gì chẳng liên quan sẽ “cắt đứt nền văn hóa của chúng ta.”

Tổng thống Wulff, trong bài phát biểu với Đức Thánh Cha, đồng ý rằng sứ điệp của Giáo Hội là cần thiết trong xã hội hiện đại. Tuy nhiên, vị Tổng thống 52 tuổi –là một người Công giáo đã ly dị và tái hôn–, nói thêm rằng Giáo Hội cũng phải đối mặt với các thách đố quan trọng của ngày nay: “Làm thế nào để đối xử một cách thương xót với những đổ vỡ trong cuộc sống của các cá nhân? Làm thế nào để cập đến những đổ vỡ trong chính lịch sử Giáo Hội hoặc với hành vi sai trái của các thành viên trong hàng giáo sĩ?”

Sự kiện chính ở Berlin của Đức Thánh Cha là bài phát biểu với Quốc hội Đức. Đây là lần đầu tiên ngài ngỏ lời với một cơ quan lập pháp. Mặc dù có hàng chục nghị sĩ tẩy chay sự kiện này, ngài đã được toàn thể Quốc hội hoan nghênh nhiệt liệt.

Bài phát biểu của Đức Thánh Cha, với cung giọng triết học, lập luận rằng niềm tin vào Thiên Chúa là nền tảng cho sự tiến bộ của phương Tây về pháp luật, công bằng xã hội và các quyền con người qua nhiều thế kỷ.

Ngài nói, Đức Quốc Xã là một minh họa cho thấy nếu không có công lý, nhà nước sẽ trở thành “một băng

cướp có tổ chức cao, có khả năng đe dọa cả thế giới và dẫn đưa thế giới đến bờ vực thẳm.”

Ngài nói, hôm nay với những cơ hội chưa từng có để thao túng con người, mỗi đe dọa thậm chí còn kinh hoàng hơn. Ngài chỉ ra rằng phong trào sinh thái của Đức là một bước đi đúng hướng, nhưng ngài cũng nói một “nền sinh thái về con người” là cần thiết để bảo vệ phẩm giá con người.

Sau đó Đức Thánh Cha đã gặp các đại diện Do Thái. Ngài nhắc lại “triều đại khủng bố” của Đức Quốc xã tại quê hương ngài và nói rằng nó cho thấy con người có khả năng làm điều gì khi họ từ chối Thiên Chúa.

Người được gán cho là “toàn năng” Adolf Hitler là một thần tượng ngoại giáo, người muốn chiếm chỗ của Thiên Chúa trong Kinh Thánh là Đấng sáng tạo và là cha của mọi người.

Cử hành Thánh Lễ tại sân vận động Olympic Berlin cho 70.000 người, Đức Thánh Cha kêu gọi hãy hiểu biết Giáo Hội nhiều hơn, một sự hiểu biết vượt lên các tranh cãi hiện tại và các thiếu sót của các thành viên Giáo Hội.

Trên chiếc máy bay khởi hành từ Roma, Đức Thánh Cha nói với các phóng viên rằng ngài hiểu cảm xúc của những người Công giáo Đức đã rời bỏ Giáo Hội vì những tiết lộ về việc lạm dụng tình dục của giáo sĩ, nhưng ngài kêu gọi họ hãy hành động chống lại tội ác như thế “từ bên trong Giáo Hội.” Sau đó Đức Thánh Cha đã gặp nạn nhân bị lạm dụng tình dục ở Erfurt, một cuộc gặp gỡ



mà Vatican cho biết khiến cho Đức Thánh Cha “xúc động và rất bàng hoàng.”

Ngày 23 tháng Chín, Đức Thánh Cha chủ trì sự kiện đại kết lớn tại Erfurt, nơi Martin Luther thụ phong linh mục và nơi có tu viện Augustinô mà Luther đã sống nhiều năm. Gặp gỡ các nhà lãnh đạo Giáo hội Luther,

(xem tiếp trang 4)

Tự sắc *Quaerit semper* liên quan đến hệ thống giáo luật

WHĐ (29.09.2011) – Hôm thứ hai 26 tháng Chín 2011, Đức giáo hoàng Bênêdictô XVI đã ban hành một Tự sắc với tên gọi *Quaerit semper*, liên quan đến một số trường hợp theo quy định của Giáo luật, chẳng hạn tuyên bố hôn nhân thành sự nhưng chưa hoàn hợp - và có lý do chính đáng để xin tiêu hôn - cũng như các tuyên bố liên quan đến việc vô hiệu hóa các chức thánh. Các trường hợp này không còn thuộc thẩm quyền của Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích, nhưng bây giờ sẽ

được xem xét bởi một văn phòng mới thành lập thuộc Tòa Thượng thẩm Roma (*Roman Rota*).

Trong Tự sắc này, Đức giáo hoàng Bênêdictô XVI giải thích việc chuyển giao này giúp cho Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích được có nhiều thời gian hơn để cố gắng hiến cho công việc canh tân Phụng vụ thánh, như đã được Công đồng Vatican II dự liệu trong Hiến chế *Sacrosanctum Concilium*. ■

(*Vatican Radio*, 28.09.2011)

Hội nghị Ủy ban Mục vụ Gia đình...

nghe báo cáo về Hội nghị chuyên đề Gia đình Vùng Đông Nam Á lần thứ V do Ban Mục vụ Gia đình Tgp Tp.HCM đăng cai tổ chức với sự tham dự của Đức cha chủ tịch Ủy ban Mục



vụ Gia đình / HĐGMVN đã diễn ra từ 21 đến 23 tháng Năm 2011 vừa qua tại Trung tâm Mục vụ Tgp Tp.HCM.

Ngoài ra Hội nghị còn thảo luận về định hướng cho hoạt động của Ủy ban và các Ban Mục vụ Gia đình trong thời gian tới, theo chỉ dẫn của Tông huấn *Familiaris Consortio* và theo đường hướng của Thư Chung hậu Đại hội Dân Chúa 2010.

Cuối cùng, Hội nghị đã bàn về việc xây dựng đội ngũ tác viên mục vụ Hôn nhân và Gia đình cấp Ủy ban và Ban Mục vụ Gia đình tại các giáo phận.

Hội nghị đã làm việc ráo riết, thảo luận sôi nổi và đi tới những kết luận thiết thực, cụ thể hóa trong tuyên bố chung của Hội nghị vào cuối buổi họp kết thúc ngày 22 tháng Năm 2011.

Sau cùng, Hội nghị đã đi đến một số quyết định:

– Thông qua bản định hướng cho mục vụ hôn nhân và gia đình trong thời gian tới.

– Để tiến tới việc xây dựng một thủ bản hướng dẫn tổng quát trong lĩnh vực mục vụ hôn nhân và gia đình

cho Giáo Hội tại Việt Nam, Hội nghị đã quyết định soạn thảo một bản “Hướng Dẫn Mục Vụ Gia Đình”, cố gắng hoàn thành và đệ trình Hội đồng Giám mục Việt Nam vào Hội nghị lần I của năm 2012.

– Để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và đào tạo cho Ủy ban Mục vụ Gia đình và đào tạo tác viên mục vụ hôn nhân và gia đình tại các giáo phận, Đức cha Chủ tịch đã quyết định thành lập Ban Nghiên Huấn (nghiên cứu và giảng huấn) trực thuộc Văn phòng Tổng thư ký Ủy ban Mục vụ Gia đình, và đặt cha Augustinô Nguyễn Văn Dụ làm Trưởng ban.

Sau khi kết thúc Hội nghị chính thức tại Trung tâm Mục vụ Tgp TP.HCM, chiều ngày 22 tháng Chín, các đại biểu đã tham gia chuyến hành hương Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu. Đoàn đã viếng thăm Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám mục giáo phận Bà Rịa và tham quan Thành phố Vũng Tàu.



Trong cuộc hội thảo bổ sung tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu vào sáng ngày 23, Hội nghị còn tiếp tục thảo luận và biểu quyết thông qua việc tổ chức một cuộc hội thảo về Tông huấn Gia đình nhân kỷ niệm 30 năm công bố (22/11/1981). Cuộc Hội thảo này dự kiến tổ chức tại Đà Nẵng từ ngày 17 đến 18 tháng Mười Một 2011. ■

UB Mục vụ Gia đình / HĐGMVN

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Thiên Chúa. Nước này không còn nằm trong tay giới lãnh đạo dân Do Thái nữa, nhưng được trao cho một dân biết sinh hoa lợi (c. 43). Dân mới ấy chính là Giáo Hội phổ quát, trong đó gồm cả dân ngoại và những người Do Thái tin Đức Giêsu.

Chúng ta thuộc về Giáo Hội, thuộc về đoàn dân mới. Chúng ta hãnh diện vì được trao phó vườn nho là Nước Thiên Chúa, và lo lắng trước trách nhiệm phải sinh hoa lợi cho xúng ở đời này. Làm thế nào để Giáo Hội nộp hoa lợi đúng mùa cho Chủ? Làm thế nào để chúng ta không rơi vào tội của các tá điền đi trước?

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,
con thường thấy mình không có thì giờ,
nhưng đồng thời cũng thấy mình lãng phí bao thời gian quý báu. Nhiều khi con tự hỏi mình thực sự làm việc bao nhiêu giờ mỗi ngày.

Xin cho con biết quý trọng từng giây phút đang trôi qua mà con không sao giữ lại được. Chúa đã trao cho con nén bạc thời gian, để con sinh lợi tối đa theo ý Chúa. Xin cho con luôn làm việc như Chúa: hăng say, tận tụy và vui tươi, vâng phục, có phương pháp và đầy sáng tạo.

Vì quá khứ thì đã qua,
và tương lai thì chưa đến,
nên xin dạy con biết trân trọng giây phút hiện tại.

Xin cho con thấy Chúa lúc này đang ở đây bên con,
và đang mời gọi con đáp lại tiếng của Ngài bằng những hành động cụ thể.

Con xin hiến dâng Chúa giây phút này như một hy lễ,
với tất cả những bất ngờ, đôn đầu, thách đố.

Ước gì con dám sống hết mình giây phút hiện tại để hiện tại đưa con vào vinh cửu của Chúa. Amen. ■

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

Tổng kết chuyến tông du...

Đức Thánh Cha cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo và nói rằng phong trào đại kết hiện nay phải đối mặt với mối đe dọa từ cả trào lưu tục hóa lẫn náo trạng chính thống cực đoan Kitô giáo.

“Thiên Chúa ngày càng bị đẩy ra khỏi xã hội chúng ta... Chúng ta có chịu khuất phục trước áp lực của thế tục hóa, và trở thành hiện đại bằng cách pha loãng đức tin hay không?”

Đức Thánh Cha cũng cảnh báo cần chống lại quan điểm về đại kết như là một loại đàm phán. Con đường tốt nhất cho sự hiệp nhất Kitô giáo là can đảm làm chứng cho Tin Mừng trong một xã hội thường là thù địch với đức tin.

Gặp các đại diện Chính Thống giáo ngày 24 tháng 9, Đức Thánh Cha kêu gọi các Giáo Hội Kitô giáo ở Đức cùng nhau lên tiếng bảo vệ cuộc sống con người “từ lúc thụ thai đến khi chết tự nhiên” và bảo vệ “hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, chống lại bất kỳ giải thích sai lạc nào.”

Trong cuộc gặp gỡ với các tín hữu ở



Erfurt và Freiburg, Đức Thánh Cha đã không đi vào chi tiết của các vấn đề tranh cãi đã chia rẽ những người Công giáo Đức, chẳng hạn như độc thân linh mục, phong chức cho phụ nữ và giáo huấn của Giáo hội về đồng tính. Thay vào đó, Đức Thánh Cha giảng về tầm quan trọng sống Tin Mừng và nêu gương các vị thánh Đức như mẫu gương của việc kết hợp mật thiết với Chúa Kitô.

Trong một Thánh lễ tại Erfurt, một thành phố ở Đông Đức cũ, Đức Thánh Cha nói rằng chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa cộng sản giống như “cơn mưa axit” đối với Kitô giáo. Nhưng sự đàn áp và những khó khăn trong những năm đen tối ấy đã khiến nhiều người Công giáo có được một đức tin mạnh mẽ hơn, có lẽ mạnh mẽ hơn là khi được tự do như hiện nay.

Ngỏ lời với các giáo dân lãnh đạo tại Freiburg ngày 24 tháng Chín, Đức Thánh Cha nói Giáo Hội Đức rõ ràng là “được tổ chức một cách tuyệt vời.” Rồi ngài đặt câu hỏi: “Nhưng đằng sau những cấu trúc ấy, liệu cũng có một sức mạnh tinh thần tương ứng hay không?” Ngài đề nghị rằng các cộng đoàn Kitô hữu nhỏ có thể là con đường hứa hẹn nhất trong việc đổi mới tác động của Giáo Hội trên xã hội.

Tại buổi canh thức cầu nguyện ở Freiburg, Đức Thánh Cha đi trên chiếc thuyền xa giữa các bạn trẻ reo hò và chụp ảnh bằng điện thoại di động. Một tấm biển chỉ đường khổ lớn viết bằng tiếng Anh: “Đường lên trời – B16”.

Bài nói chuyện với giới trẻ của Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng nỗ lực của con người để kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn không bao giờ đủ, chỉ có đức tin vào Thiên Chúa mới vượt qua được “bóng tối và u ám” của đau khổ và sự ác.

Trong Thánh Lễ vào ngày cuối cùng –25 tháng Chín– ở Freiburg, Đức Thánh Cha nói với khoảng 100.000 người tham dự rằng những người theo thuyết bất khả tri là những người loay hoay với vấn đề Thiên Chúa còn gần vương quốc Thiên Chúa hơn những người Công giáo “theo thói quen”, những người mà đức tin chẳng chạm được đến trái tim họ.

Đức Thánh Cha cho biết Giáo Hội Đức chỉ có thể tác động đến xã hội nếu mọi người cùng “trung thành với ơn gọi của mình” trong sự

hợp nhất với giám mục và Đức Thánh Cha.

Trong một cuộc gặp gỡ sau đó với người Công Giáo tham gia vào các tổ chức Giáo Hội, các phong trào giáo dân và đời sống chính trị, Đức Thánh Cha nói rằng cách tốt nhất mà Giáo Hội có thể ảnh hưởng đến xã hội là “loại bỏ tính trần tục của Giáo Hội” và dùng áp dụng các tiêu chuẩn của xã hội thế tục cho Giáo Hội. Lịch sử đã chỉ ra rằng khi được giải thoát khỏi những gánh nặng về tổ chức và chính trị, chứng tá truyền giáo của Giáo Hội sẽ ngời sáng hơn.” ■

(John Thavis, Catholic News Service, 25-09-2011)

Lịch cử hành phụng vụ tháng Mười và tháng Mười Một 2011 của Đức Thánh Cha



WHĐ (29.09.2011) – Ngày 27-9-2011, Văn phòng phụ trách các cử hành Phụng vụ của Đức Thánh Cha đã công bố lịch cử hành phụng vụ của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI trong tháng Mười và tháng Mười Một như sau:

Tháng Mười:

– Ngày 9, Chúa nhật 28 thường niên: ĐTC viếng thăm mục vụ Lamezia Terme và Serra San Bruno, Italia.

– Ngày 16, Chúa nhật 29 thường niên, lúc 9g30: ĐTC chủ sự thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phêrô - cầu cho công cuộc Tân Phúc âm hóa

– Ngày 23, Chúa nhật 30 thường niên, lúc 10g: ĐTC chủ sự thánh lễ tại Quảng trường thánh Phêrô, tôn phong hiển thánh cho các vị chân phước: Guido Maria Conforti, Luigi Guanella, và Bonifacia Rodríguez Castro.

– Ngày 26, thứ Tư, lúc 10g30 tại Quảng trường Thánh Phêrô: ĐTC chủ sự buổi cầu nguyện chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ vì Hòa bình tại Assisi.

Tháng Mười Một:

– Ngày 2, thứ Tư, lúc 6 giờ chiều tại Hầm mộ Vatican: ĐTC chủ sự buổi cầu nguyện cho các vị giáo hoàng đã qua đời.

– Ngày 3, thứ Năm, lúc 11g30 tại Vương cung thánh đường Vatican: ĐTC chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho các hồng y và giám mục qua đời trong năm.

– Ngày 4, thứ Sáu, lúc 5g30 chiều tại Vương cung thánh đường Vatican: ĐTC chủ sự Kinh chiều - khai giảng năm học mới của các Viện đại học giáo hoàng.

– Từ ngày 18 đến 20: ĐTC tông du nước Benin, Phi châu.

(VIS, 27.09.2011)

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam tuyển chọn bài viết, tin tức từ hdgmvietnam.org, phát hành thứ Năm hàng tuần trên trang hdgmvietnam.org theo dạng pdf